

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ BÌNH LÃNG *V/v Thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà*

Kính thưa toàn thể nhân dân

Hiện nay trên địa bàn xã nhà tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan rộng trong cộng đồng đang hiện hữu. Số lượng F0, F1, F2 đang ngày một gia tăng. Hiện nay diện F0 sẽ đi cách ly tập trung tại Trung tâm cách ly của Huyện. Các trường hợp F1, F2 hiện đang cách ly tại nhà. Qua kiểm tra, giám sát thực tế, UBND xã, BCĐ phòng chống dịch của xã nhận thấy: Các đối tượng F1 chấp hành tương đối nghiêm túc các quy định về cách ly tại nhà. Tuy nhiên, các đối tượng là F2 vẫn còn một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm túc, đặc biệt là khi UBND xã chưa kịp giao quyết định cách ly cho các đối tượng này. Vẫn còn hiện tượng F2 tự ý ra khỏi nơi cách ly, tiếp xúc với người ngoài để BCĐ của xã, các tổ Covid cộng đồng phải nhắc nhở.

Trước tình hình trên, để nhanh chóng ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã thông báo và yêu cầu:

1. Các trường hợp F1, F2 đang thực hiện cách ly phải chấp hành nghiêm các quy định về tự cách ly tại nhà cũng như các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Các trường hợp không chấp hành các quy định về tự cách ly tại nhà cũng như các biện pháp phòng chống dịch, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật ở khung hình phạt cao nhất, đồng thời UBND xã sẽ tổ chức cho đi cách ly tập trung và cá nhân đó sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí cách ly.

Các trường hợp khi nhận được thông tin mình là F1, F2 nhưng chưa nhận được quyết định cách ly của UBND xã phải có ý thức tự cách ly tại nhà đồng thời thông tin cho những người mình đã từng tiếp xúc trước đó 10 ngày đến C.A xã hoặc trạm y tế xã khai báo y tế.

Những ai làm tại công ty có F0 được công ty cho nghỉ để phòng chống dịch, khi trở về nhà yêu cầu nâng cao ý thức tự giác trong công tác phòng chống dịch của

địa phương. Bản thân hãy ở yên trong nhà, không đi lại, tiếp xúc với nhiều người tránh trường hợp mình sẽ là F0 và lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.

2. Toàn thể nhân dân những ai có lịch sử tiếp xúc với các trường hợp F1 có tên ở trên cũng như các trường hợp có biểu hiện ho, sốt phải đến ngay Trạm y tế xã để khai báo hoặc liên hệ BCD, tổ covid cộng đồng khu vực mình đang ở để được hướng dẫn. SĐT của đ.c Nguyễn Khắc Viễn - Phó chủ tịch UBND xã: 0398.918.458; đ.c Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng C.A xã: 0966.350.808; đ.c Nguyễn Ngọc Thời - Trưởng trạm y tế xã: 0915.020.297

Đề nghị nhân dân không hoang mang, không được chủ quan, lơ là và đưa tin sai về tình hình dịch bệnh. Toàn thể nhân dân hãy nêu cao hơn nữa ý thức tự giác trong công tác phòng chống dịch, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn xã.

3. Giao Công an xã chủ động phối hợp với Trạm Y tế xã, các thôn, các Tổ Covid cộng đồng chủ động rà soát, "**truy vết thần tốc**" kịp thời và triệt để tất cả những trường hợp có tiếp xúc với người nhiễm Covid- 19, các trường hợp là F1, F2.

Công an xã, tổ tuần tra lưu động tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh, lập hồ sơ xử lý ở khung hình phạt cao nhất theo quy định.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các đ.c đảng viên, đoàn viên, hội viên của các ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; chủ động phối hợp với Trạm Y tế và UBND xã trong việc thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh .

Vậy UBND xã thông báo để toàn thể nhân dân biết và nghiêm túc thực hiện.